

ศธ.จี'สกอ.'คุมเข้มรับน้อง ม.สารคามยันคลิปของจริง

อธิการบดี ม.มหาสารคามยอมรับ คลิปรับน้องเป็นของมหาลัยจริง แจง น.ศ.เป็นลมเพราะคนร่วมงานมาก ยันไม่มีผลเสียหาย ยังไม่ดำเนินการอะไร ชี้คนประท้วงมีความกล้า (อ่านต่อหน้า 15)

รับน้อง

จากกรณีที่มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องโหดของรุ่นพี่นิสิตมหาวิทยาลัยในภาคอีสานแห่งหนึ่งถูกเผยแพร่ในยูทูบ โดยมีนิสิตรุ่นน้องถึงขั้นเป็นลมต้องหามส่งโรงพยาบาล จนทำให้รุ่นน้องที่ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมดังกล่าวถือป้ายประท้วงให้รุ่นพี่หยุดเผด็จการ จนถูกรุ่นพี่จับมือโพล่งหลัง และไล่ให้ไปเรียนที่อื่น โดยอ้างว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นเจตนาธรรมณ์ที่สืบทอดมาเป็นรุ่นๆ ทำให้กลุ่มอาจารย์ นักศึกษา นักกิจกรรมเพื่อสังคม และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำจดหมายเปิดผนึกถึงมหาวิทยาลัยดังกล่าว เรียกร้องให้ปฏิรูประบบการรับน้อง/ห้องเชียร์นั้น

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าว แต่เรื่องการรับน้องนั้น ได้กำชับแล้วว่าถ้าผู้บริหารปล่อยปละละเลยจนทำให้นักศึกษาได้รับอันตราย จะต้องรับผิดชอบ ตนสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหนังสือกำชับไปยังมหาวิทยาลัยทุกแห่งให้ทวนซ้ำเรื่องการรับน้อง และรณรงค์เรื่องการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ หากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่ใดละเลย จนทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่นิสิตนักศึกษา ก็จะต้องรับผิดชอบ รุ่นพี่ก็จะต้องรับผิดชอบเช่นกัน ที่ผ่านมามีรุ่นพี่ถูกทำโทษจากกรณีการรับน้องรุนแรงไปแล้ว ทั้งสั่งพักการเรียน ไปจนถึงไล่ออก โดยจะดูระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นว่าอยู่ในระดับใด

"กิจกรรมการรับน้องจัดขึ้นเพื่อให้ระบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง โขดลือคือระบบที่ให้รุ่นน้องเคารพในความอาวุโส ไม่ใช่ให้รุ่นพี่ใช้อำนาจจริงแก่รุ่นน้องให้เกิดความเกรงกลัว ผมมองว่าการรับน้องมีหลายวิธี ดังนั้น จึงอยากให้ทุกมหาวิทยาลัยจัดการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ใช่ความรุนแรง" นายไชยยศกล่าว

นายสุเมธ แยม่ขุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวเช่นกัน แต่จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ สกอ.ลงไปตรวจสอบว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ที่ผ่านมามี สกอ.ได้ทำหนังสือกำชับให้มหาวิทยาลัยดูแลเรื่องการรับน้องใหม่ไปแล้ว หากพบว่ามีการรับน้องรุนแรง ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศ ศธ. ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้งอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จะต้องรับผิดชอบ เพราะถือว่าละเลยหน้าที่

"ขณะนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูล ต้องถามอธิการบดีก่อน และดูว่าอธิการบดีรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นเต็มที่แล้วหรือยัง เพราะก่อนที่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องแน่ใจว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว" นายสุเมธกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงาน จากที่เข้าไปตรวจสอบผู้เข้ามาร่วมลงรายชื่อในจดหมายเปิดผนึกที่เรียกร้องให้ปฏิรูประบบรับน้อง/ห้องเชียร์ ที่เปิดให้ร่วมลงรายชื่อตั้งแต่วันที่ 9-12 มิถุนายนนั้น ในวันเดียวกันนี้มีผู้เข้าไปลงชื่อสนับสนุนเพิ่มเป็นเกือบ 400 คน จากเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ลงรายชื่อสนับสนุนเกือบ 200 คน

ผศ.ดร.ศุภชัย สมบัติโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวยอมรับว่า เป็นกิจกรรมรับน้องของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจริง กิจกรรมทุกอย่างมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลอยู่ห่างๆ พยายามให้อิสระในการจัดกิจกรรม ภาพในวิดีโอเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน เนื่องจากจำนวนนิสิตจำนวนมากมีบางรายที่เป็นลมบ้าง มหาวิทยาลัยเตรียมการรองรับความปลอดภัยทุกเรื่อง ประเด็นการประท้วงฝ่ายจัดการเป็นเสรีภาพทางความคิด เป็นสิทธิที่สามารถแสดงออกได้ ส่วนผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่จะเห็นด้วยหรือไม่เป็นเรื่องปกติ มหาวิทยาลัยเห็นว่ากรณีนี้ยังไม่เกิดผลเสียหายต่อนิสิตคนใดคนหนึ่ง จึงยังไม่ต้องดำเนินการ คณะอาจารย์หลายคนให้ความเห็นว่า เป็นความ

กล้าของผู้ประท้วง ขณะเดียวกัน เป็นการพิสูจน์ความอดทนความนิ่งของฝ่ายจัดการ เมื่อทุกอย่างจบ ทุกฝ่ายจะมีความรักมหาวิทยาลัย

"ส่วนกรณีมีผู้ลงชื่อในจดหมายเปิดผนึก เป็นเรื่องเป็นไปได้ในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร ไม่มีใครสามารถปิดบังเรื่องใดๆ ได้อีก สิ่งที่ต้องทำคือพยายามควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการดำเนินการเกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง รวมทั้งมีความจริงใจที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี" ผศ.ดร.ศุภชัยกล่าว